
BORGARRÁÐ 20. júní 2019: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins og 
Flokks fólksins og borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um greiðslur vegna 
starfsmannamála - R19010267

Hvað hefur Reykjavíkurborg greitt til yfirmanna/embættismanna varðandi 
ólöglegar ráðningar/brottreksturs hjá borginni tæmandi talið ásamt dómsmálum 
2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010?


